



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy



Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Ngày 15/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận về: tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải 300 tấn/ngày và phát điện 5MW tại phường Tiến Phong (thành phố Thái Bình) của Công ty Cổ phần Môi trường xanh Thái Bình; tờ trình về việc xin ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở chung cư thương mại Lê Hồng Phong - EDEN GARDEN; báo cáo thực trạng biên chế công

chức cấp xã và giải pháp bố trí công chức cấp xã còn thiếu; chủ trương về nhân sự cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; báo cáo đánh giá phân loại đảng bộ cấp trên cơ sở năm 2017, các chức danh cán bộ điện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2017; báo cáo về việc phân cấp quản lý cán bộ cấp trưởng, phó một số đơn vị trực thuộc cấp sở

(trường THPT công lập, bệnh viện công lập); báo cáo về việc kết nạp đảng viên vì phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, kết nạp lại người vào Đảng; một số nội dung công tác cán bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình đồng thời tham gia thảo luận, đóng góp một số ý kiến, tập trung vào các nội dung liên quan

(Xem tiếp trang 4)
MẠNH CƯỜNG

KHỐI THI ĐUA CÁC SỞ, NGÀNH KINH TẾ Ký giao ước thi đua năm 2018

Chiều ngày 15/3, Khối thi đua các sở, ngành kinh tế tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018.

Khối thi đua các sở, ngành kinh tế gồm: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình

dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông. Năm 2017, nhờ phát động sâu rộng các phong trào thi đua, các sở, ngành kinh tế đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của tỉnh. Kết thúc năm 2017, toàn Khối có 1 đơn vị được nhận cờ thi đua của Chính phủ, 1 đơn vị được nhận cờ thi đua của tỉnh, 3 đơn vị được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được

(Xem tiếp trang 4)
MINH HƯƠNG

Phấn đấu tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 34.700 người

Năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung tuyển sinh, đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng cho người lao động, đồng thời phối hợp với các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đào tạo nghề cho người lao động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo. Theo thống kê, năm 2017, các cơ sở

giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở đào tạo đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho 34.600 người (đạt 100% kế hoạch năm, tăng 0,8% so với năm 2016). Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 47,5% (đạt 100% kế hoạch năm, tăng 3% so với năm 2016).

Năm 2018, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đề ra mục tiêu tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề cho hơn 34.700 người.

NGUYỄN CƯỜNG

ĐỒNG HƯNG Trồng trên 1.400ha cây màu vụ xuân

Vụ xuân năm 2018, nông dân Đồng Hưng tiếp tục mở rộng diện tích trồng các loại cây màu trên diện tích đất cao, vằn cao; chú trọng luân canh cây trồng, xây dựng các mô hình trồng rau an toàn theo chuỗi để nâng cao hệ số sử dụng đất. Đến nay, toàn huyện đã trồng được 1.400ha cây màu vụ xuân gồm: ngô, khoai tây, dưa, bí, đậu, lạc, đậu tương... Hiện nông dân các xã đang tập trung chăm sóc cây màu đã gieo trồng, đồng thời tiếp tục mở rộng diện tích để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị canh tác.

THU HIỀN

Tổ chức 50 lớp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp



Nội dung thực hành trên máy được người dân tham gia với tỷ lệ cao.

Tập huấn lao động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp là một trong những hoạt động được Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) thực hiện hiệu quả từ nhiều năm nay. Năm 2017, Trung tâm đã tổ chức 50 lớp cho 1.750 lao động trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực đem lại hiệu quả và nhiều lợi ích cho nông dân, được các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao. Học viên tham gia các lớp tập huấn đều được hướng dẫn chi tiết từ lý thuyết đến thực hành, đặc biệt còn được Trung tâm hỗ trợ một phần kinh phí khi thực hành trên chính máy của mình nếu cần phải thay thế thiết bị. Chính vì thế, các học viên đã hưởng ứng, đi học với tỷ lệ chuyên cần đạt khá cao.

Năm 2018, Trung tâm sẽ triển khai 50 lớp theo Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của UBND tỉnh và 15 lớp từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương về tập huấn lao động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp.

THU THUY

DIỆN LỰC THÁI THUY Tuyên truyền tiết kiệm điện



Công nhân Điện lực Thái Thụy kiểm tra máy biến áp.

Hiện nay, Điện lực Thái Thụy quản lý 358km đường dây trung thế, hơn 565km đường dây hạ thế, 475 trạm biến áp phụ tải... phục vụ cung cấp điện cho hơn 60.000 khách hàng. Để tiết kiệm điện, Điện lực Thái Thụy đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền tới khách hàng hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn trong giờ cao điểm. Tất cả thiết bị không cần thiết trong sinh hoạt, sản xuất. Sử dụng điện an toàn và hiệu quả. Thay thế bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact. Ngoài ra, đơn vị còn tuyên truyền đến khách hàng sử dụng các thiết bị năng lượng mặt trời thay cho dùng điện... Đồng thời, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng tiết kiệm điện năng, sử dụng các thiết bị điện có nhãn mác tiết kiệm điện, đã đổi mới trên 5.500 bóng đèn sợi đốt lấy bóng đèn compact, thay thế hệ thống dây dẫn sau công tơ cho hộ nghèo trên địa bàn.

MẠNH THẮNG

Phổ biến, giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho học sinh



Học sinh Trường THCS Bình Định trong buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

Sáng ngày 15/3, Đoàn Thanh niên huyện Kiến Xương phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên xã Bình Định tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường THCS Bình Định.

Các em học sinh được tìm hiểu một số nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ như: quy định về đội mũ bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe gắn máy; không sử dụng bia, rượu khi tham gia giao thông; chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông tại những điểm giao cắt có đèn tín hiệu; tuân thủ quy định tốc độ, không phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang gây cản trở giao thông... Ngoài ra, các em còn được hướng dẫn một số kỹ năng tham gia giao thông an toàn khi đi xe đạp, xe đạp điện tới trường, phòng tránh tai nạn giao thông và thực hiện văn hóa giao thông.

KHẮC ĐUẤN

42.858 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu tư truyền hình số mặt đất

Để người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận các nguồn thông tin, thời gian qua, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông không ngừng nâng cao các dịch vụ bưu chính, viễn thông để đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin liên lạc của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Theo tổng hợp của Sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh, năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh có 42.858 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ đầu tư truyền hình số mặt đất, trong đó Quỳnh Phụ 4.905 hộ, Kiến Xương 6.519 hộ, Vũ Thư 4.982 hộ, Tiến Hải 5.168 hộ, Đông Hưng 7.080 hộ, Thái Thụy 5.056 hộ, Hưng Hà 7.167 hộ, thành phố Thái Bình 1.981 hộ.

NGUYỄN ĐỒNG

VŨ THƯ

Khoai tây được mùa rớt giá

(Xem trang 2)



Nông dân xã Song An (Vũ Thư) thu hoạch khoai tây xuân.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ

Chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng suất ăn "thừa cơm, thiếu thịt" ở Trường Tiểu học Kỳ Bá

(Xem trang 4)